

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวด ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ
<p>การรับรู้รายได้ - เบี้ยประกันภัยรับ</p> <p>บริษัทมีการรับประกันภัยให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากราย ในหลากหลายประเภทและจำนวนของกรมธรรม์และช่องทางการจำหน่าย บริษัทรับรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ บริษัทมีขั้นตอนการพิจารณาการรับประกันภัยซึ่งวันที่อนุมัติการรับประกันภัยอาจแตกต่างจากวันที่เริ่มคุ้มครอง</p> <p>ทั้งนี้เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับตรงตามงวดบัญชีโดยถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> <p>บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรื่อง การรับรู้รายได้ และรายละเอียดรายได้จากการรับประกันภัยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 และข้อ 29 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ • การทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ • การทดสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ • การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ รวมถึงเบี้ยประกันภัยรับในช่วงใกล้วันสิ้นรอบและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยพิจารณาข้อมูลวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ว่ามีการรับรู้รายการในงวดบัญชีที่เหมาะสม - ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป (Journal Entries) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เบี้ยประกันภัยรับ - การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้เบี้ยประกันภัยรับ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ
<p>สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการตั้งสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานสำรองค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เป็นการประมาณการโดยอาศัยดุลยพินิจและสมมติฐานที่สำคัญของผู้บริหารและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งคำนวณอ้างอิงตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมีปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหม (Loss Development Factor) สำหรับการประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ (Ultimate loss) เป็นสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณ</p> <p>การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อกับจำนวนสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ การวัดมูลค่าของสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นว่า เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรื่อง สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.18(1) และเปิดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่าและรายละเอียดของสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.5 และ 17 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน • ทดสอบการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ประเมินข้อมูลและสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ (Ultimate loss) ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกปัจจัยการพัฒนาการสินไหม (Loss Development Factor) ที่ใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน โดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ • ทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐาน และทดสอบการคำนวณ รวมถึงเปรียบเทียบผลการคำนวณของฝ่ายบริหารของบริษัทสำหรับสัญญาประกันภัยแต่ละประเภท • วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการพัฒนาการสินไหมทดแทนปัจจุบันกับปัจจัยพัฒนาการสินไหมทดแทนในอดีต ว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และประกาศและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ
<p>ค่าความนิยม</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมียอดคงค้างของค่าความนิยมเป็นจำนวน 632 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงไว้ในบัญชี</p> <p>บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรื่อง ค่าความนิยมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.16 และเปิดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 และ 14</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพิจารณาการของฝ่ายบริหารในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม ว่าสอดคล้องและเป็นไปตามตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของผู้สอบบัญชีในการประเมินข้อมูลและสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลและตั้งสมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ • ทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัท และทดสอบการคำนวณ รวมถึงเปรียบเทียบผลการคำนวณของฝ่ายบริหารของบริษัท • วิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว • ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ และทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

เรื่องอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปลักษณะความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



ชวลา เทียนประเสริฐกิจ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	2566	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.1	857,703,496	540,352,142	857,703,496	540,352,142
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	6	2,449,059,694	2,651,782,040	2,449,059,694	2,651,782,040
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ		53,638,823	45,081,893	53,638,823	45,081,893
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	7, 17	8,063,403,485	8,879,102,301	8,063,403,485	8,879,102,301
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	8	379,633,153	506,151,384	379,633,153	506,151,384
สินทรัพย์ลงทุน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	9	15,282,856,304	14,654,762,533	15,282,856,304	14,654,762,533
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับ	10	-	110,259	-	110,259
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	31,775,305	33,385,376	47,082,718	47,082,718
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	785,556,510	746,361,235	785,556,510	746,361,235
สินทรัพย์สิทธิการไร้	13.1	140,962,545	64,692,747	140,962,545	64,692,747
ค่าความนิยม	14	631,900,000	631,900,000	631,900,000	631,900,000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	140,667,681	131,728,697	140,667,681	131,728,697
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16	1,375,682,032	1,159,906,940	1,375,682,032	1,159,906,940
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า		627,485,796	555,153,062	627,485,796	555,153,062
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า		355,686,217	363,475,235	355,686,217	363,475,235
สินทรัพย์อื่น		204,351,725	608,478,178	204,351,725	608,478,178
รวมสินทรัพย์		31,380,362,766	31,572,424,022	31,395,670,179	31,586,121,364

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		2566	2565
หนี้สิน					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	17	16,912,075,772	16,546,378,084	16,912,075,772	16,546,378,084
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	18	3,779,369,852	4,238,381,806	3,779,369,852	4,238,381,806
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		114,700,702	84,456,461	114,700,702	84,456,461
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13.2	138,143,545	60,397,034	138,143,545	60,397,034
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	323,087,749	279,504,629	323,087,749	279,504,629
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า		2,090,007,998	2,066,869,809	2,090,007,998	2,066,869,809
ค่านายหน้าจากการรับประกัน โดยตรงค้างจ่าย		439,269,874	501,660,485	439,269,874	501,660,485
ค่าใช้จ่ายค่านางานค้างจ่าย		726,025,048	760,256,985	726,025,048	760,256,985
หนี้สินอื่น		775,067,648	729,282,095	775,067,648	729,282,095
รวมหนี้สิน		25,297,748,188	25,267,187,388	25,297,748,188	25,267,187,388
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		590,000,000	590,000,000	590,000,000	590,000,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		590,000,000	590,000,000	590,000,000	590,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		681,567,855	681,567,855	681,567,855	681,567,855
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ		823,371,749	823,371,749	823,371,749	823,371,749
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย		59,000,000	59,000,000	59,000,000	59,000,000
ยังไม่จัดสรร		5,336,007,630	5,058,143,094	5,327,394,115	5,052,708,076
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(1,407,332,656)	(906,846,064)	(1,383,411,728)	(887,713,704)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		6,082,614,578	6,305,236,634	6,097,921,991	6,318,933,976
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		31,380,362,766	31,572,424,022	31,395,670,179	31,586,121,364

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้					
เบี้ยประกันภัยรับ	29	17,757,566,964	17,183,679,606	17,757,566,964	17,183,679,606
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ		(6,846,103,570)	(8,160,047,370)	(6,846,103,570)	(8,160,047,370)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	29	10,911,463,394	9,023,632,236	10,911,463,394	9,023,632,236
หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น		(882,240,529)	(451,053,901)	(882,240,529)	(451,053,901)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	29	10,029,222,865	8,572,578,335	10,029,222,865	8,572,578,335
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ	29	1,984,259,901	2,321,260,645	1,984,259,901	2,321,260,645
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
ที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	11.3, 29	3,178,497	3,903,320	-	-
รายได้จากการลงทุน	9.6, 29	438,323,896	421,408,733	438,323,896	421,408,733
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	29	100,693,644	(80,095,204)	100,693,644	(80,095,204)
รายได้อื่น	29	42,438,199	85,033,806	42,438,199	85,033,806
รวมรายได้		12,598,117,002	11,324,089,635	12,594,938,505	11,320,186,315
ค่าใช้จ่าย					
ค่าสินไหมทดแทน		9,147,605,898	12,839,125,640	9,147,605,898	12,839,125,640
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ		(3,482,295,138)	(8,263,087,692)	(3,482,295,138)	(8,263,087,692)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	29	5,665,310,760	4,576,037,948	5,665,310,760	4,576,037,948
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	29	2,864,554,493	2,729,730,390	2,864,554,493	2,729,730,390
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	29	1,621,881,320	1,524,276,140	1,621,881,320	1,524,276,140
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21, 29	1,565,925,299	1,476,376,520	1,565,925,299	1,476,376,520
ต้นทุนทางการเงิน	29	2,850,261	2,516,790	2,850,261	2,516,790
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)	24, 29	40,774,528	(74,237)	40,774,528	(74,237)
รวมค่าใช้จ่าย		11,761,296,661	10,308,863,551	11,761,296,661	10,308,863,551
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		836,820,341	1,015,226,084	833,641,844	1,011,322,764
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16, 29	(181,364,095)	(205,006,047)	(181,364,095)	(205,006,047)
กำไรสุทธิสำหรับปี		655,456,246	810,220,037	652,277,749	806,316,717

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	11.3	(4,788,568)	(12,716,702)	-
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	9.5	(619,622,530)	(264,671,430)	(619,622,530)
กำไรเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	9.5	123,924,506	52,934,286	123,924,506
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากกำไรเงินได้		(500,486,592)	(224,453,846)	(495,698,024)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผล (ขาดทุน) กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(16,214,637)	26,628,541	(16,214,637)
กำไรเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		3,242,927	(5,325,709)	3,242,927
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากกำไรเงินได้		(12,971,710)	21,302,832	(12,971,710)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากกำไรเงินได้		(513,458,302)	(203,151,014)	(508,669,734)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		141,997,944	607,069,023	143,608,015
กำไรต่อหุ้น	25			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		11.11	13.73	11.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			
		กำไรสะสม					เงินลงทุนที่วัด			
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการ ควมรวมกิจการ	จัดสรรแล้ว -		ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ - สุทธิ	เงินลงทุนที่วัด ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ จากภาษีเงินได้	รวม องค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	รวม	
				สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร					
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	4,533,420,225	(6,415,658)	(675,976,560)	(682,392,218)	6,004,967,611
	กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	810,220,037	-	-	-	810,220,037
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	21,302,832	(12,716,702)	(211,737,144)	(224,453,846)	(203,151,014)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	831,522,869	(12,716,702)	(211,737,144)	(224,453,846)	607,069,023
26	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(306,800,000)	-	-	-	(306,800,000)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	5,058,143,094	(19,132,360)	(887,713,704)	-906,846,064	6,305,236,634
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	5,058,143,094	(19,132,360)	(887,713,704)	(906,846,064)	6,305,236,634
	กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	655,456,246	-	-	-	655,456,246
	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(12,971,710)	(4,788,568)	(495,698,024)	(500,486,592)	(513,458,302)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	642,484,536	(4,788,568)	(495,698,024)	(500,486,592)	141,997,944
26	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(364,620,000)	-	-	-	(364,620,000)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	5,336,007,630	(23,920,928)	(1,383,411,728)	(1,407,332,656)	6,082,614,578

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการ ควบรวมกิจการ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น - เงินลงทุนที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	รวม
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร		
				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	กำไรสุทธิสำหรับปี		
	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	4,531,888,527	(675,976,560)	6,009,851,571
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	806,316,717	-	806,316,717
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	21,302,832	(211,737,144)	(190,434,312)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	827,619,549	(211,737,144)	615,882,405
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(306,800,000)	-	(306,800,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	5,052,708,076	(887,713,704)	6,318,933,976
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	5,052,708,076	-887,713,704	6,318,933,976
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	652,277,749	-	652,277,749
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(12,971,710)	(495,698,024)	(508,669,734)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	639,306,039	(495,698,024)	143,608,015
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(364,620,000)	-	(364,620,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	590,000,000	681,567,855	823,371,749	59,000,000	5,327,394,115	(1,383,411,728)	6,097,921,991

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	17,987,001,951	17,230,313,795	17,987,001,951	17,230,313,795
เงิน (จ่าย) รับเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(1,316,592,077)	1,783,440,672	(1,316,592,077)	1,783,440,672
ดอกเบี้ยรับ	218,089,483	189,119,937	218,089,483	189,119,937
เงินปันผลรับ	215,407,890	249,600,082	215,407,890	249,600,082
รายได้จากการลงทุนอื่น	5,491,693	11,116,416	5,491,693	11,116,416
รายได้อื่น	52,886,502	81,710,813	52,886,502	81,710,813
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(9,124,513,738)	(11,629,821,147)	(9,124,513,738)	(11,629,821,147)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(2,914,050,250)	(2,797,721,830)	(2,914,050,250)	(2,797,721,830)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(1,567,574,613)	(1,546,967,103)	(1,567,574,613)	(1,546,967,103)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(1,304,849,363)	(1,417,181,412)	(1,304,849,363)	(1,417,181,412)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(239,727,513)	(396,131,795)	(239,727,513)	(396,131,795)
เงินฝากสถาบันการเงิน	155,636,095	69,988,854	155,636,095	69,988,854
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน	9,078,304,743	8,488,115,509	9,078,304,743	8,488,115,509
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน	(10,385,189,669)	(9,667,985,038)	(10,385,189,669)	(9,667,985,038)
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	111,039	1,168,285	111,039	1,168,285
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	860,432,173	648,766,038	860,432,173	648,766,038
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5.2	(108,671,689)	(167,957,935)	(108,671,689)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5.2	(34,945,039)	(15,016,238)	(34,945,039)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(143,616,728)	(182,974,173)	(143,616,728)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินปันผลจ่าย	26	(364,620,000)	(306,800,000)	(364,620,000)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	5.2	(34,881,826)	(30,148,618)	(34,881,826)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(399,501,826)	(336,948,618)	(399,501,826)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		317,313,619	128,843,247	317,313,619
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น		37,735	105,085	37,735
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		540,352,142	411,403,810	540,352,142
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5.1	857,703,496	540,352,142	857,703,496

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการรับประกันวินาศภัย และมี 22 สาขาย่อยในต่างจังหวัด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัท อยู่ที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

- 2.1 บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
- 2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
- 2.3 งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
- 2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 2.5 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์และข้อกำหนดทางการบัญชีให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ และข้อกำหนดทางการบัญชีให้ชัดเจนขึ้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงและเกี่ยวข้องกับบริษัทมีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

การปรับปรุงนี้เป็นการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชีจาก “นโยบายการบัญชีที่สำคัญ” เป็น “ข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” โดยข้อมูลนโยบายการบัญชีจะมีสาระสำคัญ หากพิจารณาพร้อมกับข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในงบการเงินของกิจการแล้ว ข้อมูลนั้นสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบนข้อมูลของงบการเงินของผู้ใช้หลักของงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

การปรับปรุงนี้เป็นการแก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีว่าเป็น “จำนวนที่เป็นตัวเงินในงบการเงินที่เปลี่ยนไปตามความไม่แน่นอนของการวัดค่า” เพื่อช่วยให้กิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” ได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

การปรับปรุงนี้เป็นการเพิ่มข้อกำหนดในการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าที่เท่ากันของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เช่น สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน การปรับปรุงดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับรายการที่เกิดขึ้นที่เริ่มในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอ โดย ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่น่าเสนอ กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่า กิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้หักภาษีได้ และรับรู้หนี้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น

นอกจากนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังเพิ่มเติมข้อกำหนดสำหรับการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ – กฎโมเดลเสาหลักที่สอง (Pillar Two Model) โดยกำหนดให้กิจการต้องไม่รับรู้และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two income tax)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฉบับปรับปรุงนี้เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ในช่วงระยะเวลาที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ยังไม่มีผลบังคับใช้สำหรับธุรกิจประกันภัย โดยกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ต้องนำแนวปฏิบัตินี้มาถือปฏิบัติในช่วงระยะเวลาที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ยังไม่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 เว้นแต่ย่อหน้าที่ระบุไว้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้

ผู้บริหารของบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัท ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้กำหนดหลักการสำหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาประกันภัย โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 นี้ ใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ผู้บริหารของบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัท ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

(1) เบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

เบี้ยประกันภัยรับ โดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเบี้ยประกันภัยรับเป็นรายการรับล่วงหน้าและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับ โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยจากบริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

(2) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ

ในกรณีที่ เป็นค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการรอรับรู้เป็นรายได้ โดยทยอยรับรู้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(3) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

(4) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุน ทั้งนี้ โดยให้แสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยตรงกับรายการนั้นๆ

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(1) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(2) ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดย
การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะ
รับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

(3) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายสำหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเป็น
รายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(4) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่าย
ทางตรงและทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(6) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ โดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือ สัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคา

บริษัทจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้วจะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นสุดบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

3.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ ซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย และสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ

บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก และทำให้บริษัทอาจจะไม่ได้รับชำระเงินและบริษัทสามารถวัดมูลค่าของจำนวนเงินดังกล่าวได้อ่างน่าเชื่อถือ

ค่าเผื่อการด้อยค่าตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

3.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อและเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่น ๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ บริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อและเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับประกันภัยต่อ

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นสำรองสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ

บริษัทแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
- (2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

3.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

- (1) เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- (2) เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณโดยใช้วิธีประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิธีอื่นๆตามหลักเกณฑ์การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทั่วไป

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนกำไรหรือขาดทุน บริษัทใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุนในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะแสดงสุทธิจากค่าเผื่อการค้อยค่าหรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

3.9 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

3.10 การค้ำของสินทรัพย์ทางการเงิน

(1) ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน - ตราสารหนี้

บริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีการทั่วไป (General approach) ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับสำหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตลอดระยะเวลาตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

ประมาณการของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคำนวณโดยเป็นผลคูณของค่าความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา (PD - Probability of default) กับร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญาต่อยอดหนี้ (LGD - Loss given default) และประมาณการยอดหนี้เมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญา (EAD - Exposure at the time of default) การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (กรณีเป็นเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้) ข้อมูลในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

ในการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะมีการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ชั้น ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินสามารถเปลี่ยนแปลงระดับชั้นได้ตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงินตามการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของสินทรัพย์นับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกดังต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (ไม่เข้าเงื่อนไขของชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3) หรือเป็นตราสารหนี้ที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ ณ วันที่รายงาน ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้ตามผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

บริษัทกำหนดให้หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ จัดเป็นระดับสินทรัพย์นำลงทุน (Investment grade) ส่วนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำแต่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพด้านเครดิตของตราสารหนี้ จะจัดตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ต่ำกว่าระดับนำลงทุน (Non-investment grade) ซึ่งฝ่ายลงทุนต้องติดตามและทบทวนคุณภาพของสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

ขั้นที่ 2 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแต่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิต ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้โดยการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะเกิดการผิดนัดตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน (Lifetime ECL) โดยการพิจารณาความมีนัยสำคัญของการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนั้นพิจารณาจากปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เกณฑ์เชิงปริมาณได้รวมถึงการประเมินว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความน่าจะเป็นที่จะปฏิบัติผิดสัญญา นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ เช่น การลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของคู่สัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

การประเมินตามเกณฑ์เชิงคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตในปัจจุบัน เช่น การพิจารณาการเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญของความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสารหนี้ ข้อบ่งชี้เชิงคุณภาพรวมถึง ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงินและข้อบ่งชี้ที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ

สินทรัพย์ทางการเงินสามารถโอนกลับไปยังขั้นที่ 1 ได้เมื่อสามารถพิสูจน์ได้ถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่กลับมาเป็นปกติ

ขั้นที่ 3 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสารหนี้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลที่สังเกตได้ เช่น การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญของคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสารหนี้ การละเมิดสัญญาจากการปฏิบัติผิดสัญญาหรือการค้างชำระเกินกำหนด และความเป็นไปได้ที่ผู้ออกตราสารหนี้จะล้มละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ดั่งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีนโยบายตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคู่สัญญาได้

(2) ค่าเพื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน - ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

ขาดทุนจากการค้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนรับรู้เข้ากำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นค้อยค่า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และมีการลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนต่ำกว่าราคาทุน

ขาดทุนจากการค้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำไรหรือขาดทุน

3.11 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

3.12 การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

3.13 การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

3.14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อเข้ามาและในภายหลังจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

3.15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	อายุการใช้งาน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20 - 50 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

3.16 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

3.17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี
ความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ	15 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	15 ปี

3.18 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสำรองค่าสินไหมทดแทนและสำรองเบี้ยประกันภัย

(1) สำรองค่าสินไหมทดแทน

สำรองค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง และส่วนที่บันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการสำรองสินไหมทดแทนคำนวณ โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคต สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื่น ผลต่างของประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่คำนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not reported claims: IBNR)

(2) สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้และสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

(2.1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มี
ระยะเวลา ค้ำครองไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ
ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมี
ผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัท
ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอา
ประกันภัย

การประกันภัยอื่น

- วิธีถัวเฉลี่ยตามอายุกรมธรรม์
(วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้จากการเอาประกันภัยต่อจำนวนจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์

ทั้งนี้ สำรองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(2.2) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

3.19 ผลประโยชน์พนักงาน

(1) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

(2) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทเงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานคำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.20 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	4 ปี
ยานพาหนะ	5 - 6 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่เท่านั้น

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

3.21 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

3.22 การค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการค้ำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำ และจะทำการประเมินการค้ำของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้ำเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการค้ำของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุน

3.23 เงินตราต่างประเทศ

งบการเงินแสดงเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.24 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือ ควบคุมบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

3.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยในงบการเงินของสินทรัพย์และหนี้สินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

3.26 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญมีดังนี้

4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี่ยประกันภัยค้ำรับและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

4.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ การคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้และคู่สัญญาและความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ ซึ่งการประมาณการมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

4.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

4.5 ค่าความนิยมและค่าเพื่อการด้อยค่า

ในการประเมินค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วงห้าปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์

4.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

4.7 สำรองค่าสินไหมทดแทน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported claim - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการ โดยข้อสมมติ หลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที่สุด ในขณะที่นั้นซึ่งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกับที่ได้ประมาณการไว้

4.8 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะจ่ายชำระ ในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

4.9 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4.10 สัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

บริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

4.11 คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้วในงบการเงิน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เงินสด	17,011,439	88,085,412
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	840,780,965	452,393,373
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	857,792,404	540,478,785
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(88,908)	(126,643)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>857,703,496</u>	<u>540,352,142</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.06 ถึง 1.45 ต่อปี และ ระหว่างร้อยละ 0.06 ถึง 1.45 ต่อปี ตามลำดับ

5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

(1) เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการซื้อขายอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์ต้นปี	-	-
ขายอุปกรณ์	148,318	1,415,869
หัก เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	(148,318)	(1,415,869)
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์ปลายปี	<u>-</u>	<u>-</u>
เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์		
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ต้นปี	-	-
ซื้ออุปกรณ์	108,820,007	169,373,804
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(108,820,007)	(169,373,804)
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ปลายปี	<u>-</u>	<u>-</u>

- (2) เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้นปี	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	34,945,039	15,016,238
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(34,945,039)	(15,016,238)
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปลายปี	-	-

- (3) เงินสดจ่ายจากการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เงินสดจ่ายจากการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า		
เจ้าหนี้จากหนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี	60,397,034	76,230,394
เพิ่มหนี้สินตามสัญญาเช่า	120,647,054	21,208,796
หัก ค่าใช้จ่าย	(8,018,717)	(6,893,538)
หัก เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(34,881,826)	(30,148,618)
เจ้าหนี้จากหนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี	138,143,545	60,397,034

6. เบี้ยประกันภัยค้ำรับ

ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากการรับประกันภัยโดยตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้ำชำระนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	1,801,716,518	1,798,898,059
ค้ำรับไม่เกิน 30 วัน	239,828,726	312,430,301
ค้ำรับเกินกว่า 30 - 60 วัน	171,765,990	212,095,264
ค้ำรับเกินกว่า 60 - 90 วัน	62,510,640	78,076,127
ค้ำรับเกินกว่า 90 วัน - 1 ปี	167,174,617	252,166,881
ค้ำรับเกินกว่า 1 ปี	29,945,765	20,370,966
รวม	2,472,942,256	2,674,037,598
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(23,882,562)	(22,255,558)
เบี้ยประกันภัยค้ำรับสุทธิ	<u>2,449,059,694</u>	<u>2,651,782,040</u>

ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการทวงถามและติดตามเบี้ยประกันภัยค้ำรับ รายงานสรุปเบี้ยประกันภัยค้ำชำระพร้อมรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย กำหนดเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยและจำนวนที่ค้ำชำระจะถูกจัดส่งให้ผู้เอาประกัน ตัวแทนและนายหน้าเป็นการล่วงหน้าในแต่ละเดือน เบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดชำระและจำนวนที่ค้ำชำระนานจะถูกติดตามทวงถามในทันที เพื่อให้จ่ายชำระตรงตามกำหนด บริษัทประเมินค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประมาณการเบี้ยประกันภัยค้ำรับที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ประกอบกับการพิจารณาหนี้คงค้าง

7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
สำรองสินไหมทดแทน	4,813,721,740	5,107,811,504
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	3,249,834,373	3,771,453,441
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(152,628)	(162,644)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	<u>8,063,403,485</u>	<u>8,879,102,301</u>

8. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	389,726,163	522,899,590
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,093,010)	(16,748,206)
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	<u>379,633,153</u>	<u>506,151,384</u>

ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระแสดงได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	228,954,677	418,081,267
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี	133,987,268	58,717,619
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี	13,683,818	22,248,430
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี	13,100,400	23,852,274
รวม	389,726,163	522,899,590
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,093,010)	(16,748,206)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ	379,633,153	506,151,384

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

9.1 จำแนกตามประเภทของเงินลงทุน

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	4,984,530,278	4,938,064,277	2,655,011,058	2,611,719,390
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,979,819,890	3,929,002,626	3,619,092,695	3,582,063,170
ตราสารทุน	2,866,821,329	2,247,975,005	2,436,991,250	2,095,927,329
หน่วยลงทุน	2,910,508,297	1,776,764,391	4,105,053,718	3,345,616,093
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	234,288	994,399	-	-
รวม	14,741,914,082	12,892,800,698	12,816,148,721	11,635,325,982
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,729,264,661)	-	(1,109,642,131)	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,944,981)	-	(22,955,286)	-
หัก ค่าเผื่อการค้ำค่า	(117,903,742)	-	(48,225,322)	-
รวม	12,892,800,698	12,892,800,698	11,635,325,982	11,635,325,982
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,792,965,864		2,267,939,856	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	402,303,635		408,925,069	
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด เกินกว่า 3 เดือน	194,863,342		350,504,699	
รวม	2,390,132,841		3,027,369,624	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(77,235)		(7,933,073)	
รวม	2,390,055,606		3,019,436,551	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	15,282,856,304		14,654,762,533	

9.2 จำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	มูลค่ายุติธรรม	ค่าเผื่อผลขาดทุน ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	มูลค่ายุติธรรม	ค่าเผื่อผลขาดทุน ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	8,867,066,903	(1,944,981)	6,193,782,560	(22,955,286)
รวม	8,867,066,903	(1,944,981)	6,193,782,560	(22,955,286)

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	มูลค่าตามบัญชี ขั้นต้น	ค่าเผื่อผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย			
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	2,390,132,841	(77,235)	2,390,055,606
รวม	2,390,132,841	(77,235)	2,390,055,606

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	มูลค่าตามบัญชี ขั้นต้น	ค่าเผื่อผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย			
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	3,027,369,624	(7,933,073)	3,019,436,551
รวม	3,027,369,624	(7,933,073)	3,019,436,551

9.3 จำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

หน่วย : บาท				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
ครบกำหนด				
	ภายใน 1 ปี	>1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย	764,170,453	1,417,348,551	1,171,775,185	3,353,294,189
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	387,304,941	463,939,791	779,991,357	1,631,236,089
รวม	1,151,475,394	1,881,288,342	1,951,766,542	4,984,530,278
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(6,666,572)	(27,449,184)	(12,242,319)	(46,358,075)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(21,044)	(28,760)	(58,122)	(107,926)
รวม	1,144,787,778	1,853,810,398	1,939,466,101	4,938,064,277
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	970,000,414	2,408,240,105	601,579,371	3,979,819,890
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,365,134)	(27,803,671)	(19,811,404)	(48,980,209)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(494,193)	(1,156,006)	(186,856)	(1,837,055)
รวม	968,141,087	2,379,280,428	581,581,111	3,929,002,626
รวม	2,112,928,865	4,233,090,826	2,521,047,212	8,867,066,903
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย	145,697,655	678,430,430	97,713,457	921,841,542
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	30,119,537	172,809,362	123,962,540	326,891,439
สลากออมทรัพย์	453,890,935	90,341,948	-	544,232,883
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,579)	(15,764)	(9,370)	(32,713)
รวม	629,700,548	941,565,976	221,666,627	1,792,933,151
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	85,000,000	251,269,073	66,034,562	402,303,635
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,459)	(18,000)	(4,489)	(28,948)
รวม	84,993,541	251,251,073	66,030,073	402,274,687
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน				
เงินฝากสถาบันการเงิน	194,863,342	-	-	194,863,342
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(15,574)	-	-	(15,574)
รวม	194,847,768	-	-	194,847,768
รวม	909,541,857	1,192,817,049	287,696,700	2,390,055,606
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ	3,022,470,722	5,425,907,875	2,808,743,912	11,257,122,509

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	>1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย	792,930,248	771,457,252	569,013,886	2,133,401,386
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	123,189,342	327,279,807	71,140,523	521,609,672
รวม	916,119,590	1,098,737,059	640,154,409	2,655,011,058
บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,960,215	(9,333,033)	(29,138,514)	(36,511,332)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,369,888)	(2,844,019)	(1,566,429)	(6,780,336)
รวม	915,709,917	1,086,560,007	609,449,466	2,611,719,390
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	642,903,332	2,041,293,828	934,895,535	3,619,092,695
บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,828,855	599,607	(25,283,037)	(20,854,575)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,088,772)	(9,618,044)	(3,468,134)	(16,174,950)
รวม	643,643,415	2,032,275,391	906,144,364	3,582,063,170
รวม	1,559,353,332	3,118,835,398	1,515,593,830	6,193,782,560
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย	184,744,777	734,861,423	192,369,028	1,111,975,228
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	134,989,781	91,092,789	236,330,093	462,412,663
สลากออมทรัพย์	180,360,436	513,191,529	-	693,551,965
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,304,050)	(3,397,561)	(1,070,056)	(5,771,667)
รวม	498,790,944	1,335,748,180	427,629,065	2,262,168,189
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	-	341,869,431	67,055,638	408,925,069
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(847,643)	(155,572)	(1,003,215)
รวม	-	341,021,788	66,900,066	407,921,854
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน				
เงินฝากสถาบันการเงิน	350,504,699	-	-	350,504,699
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,158,191)	-	-	(1,158,191)
รวม	349,346,508	-	-	349,346,508
รวม	848,137,452	1,676,769,968	494,529,131	3,019,436,551
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ	2,407,490,784	4,795,605,366	2,010,122,961	9,213,219,111

9.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้ไม่เป็นการรับชำระเงินทุน และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น		กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้เป็นการรับชำระเงินทุน และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น	
	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่ายุติธรรม สำหรับปี	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่ายุติธรรม สำหรับปี
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	-	4,938,064,277	(9,846,743)
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	3,929,002,626	(28,125,635)
หน่วยลงทุน - ตราสารหนี้	189,865,679	(1,128,632,841)	-	-
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	-	1,775,093,824	(21,246,634)
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	399,841,653	(5,291,479)
เงินฝากสถาบันการเงินที่				
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	-	-	194,863,342	-
รวม	189,865,679	(1,128,632,841)	11,236,865,722	(64,510,491)

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้ไม่เป็นการรับชำระเริ่มต้น และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น		กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้เป็นการรับชำระเริ่มต้น และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น	
	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่ายุติธรรม สำหรับปี	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่า ยุติธรรม	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่ายุติธรรม สำหรับปี
เงินลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	-	2,611,719,390	(29,242,331)
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	3,582,063,170	(61,400,424)
หน่วยลงทุน - ตราสารหนี้	1,318,498,520	(5,183,031)	-	-
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	-	2,271,314,450	(41,017,899)
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	411,754,566	(12,052,008)
เงินฝากสถาบันการเงินที่				
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	-	-	350,504,699	-
รวม	1,318,498,520	(5,183,031)	9,227,356,275	(143,712,662)

9.5 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่า
 ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	(887,713,704)	(675,976,560)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีสุทธิจาก การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ การค้ำประกันในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	(518,928,886)	(344,766,634)
โอนกลับ (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่รับรู้เป็นกำไร หรือขาดทุนในระหว่างปี	(100,693,644)	80,095,204
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(619,622,530)	(264,671,430)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง	123,924,506	52,934,286
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ	(495,698,024)	(211,737,144)
ยอดคงเหลือปลายปี	(1,383,411,728)	(887,713,704)

9.6 รายได้จากการลงทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้	211,523,747	159,679,652
เงินปันผลรับจากตราสารทุน	215,267,690	249,740,282
รายได้จากการลงทุนอื่น	13,426,537	13,056,669
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน	(1,894,078)	(1,067,870)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	438,323,896	421,408,733

9.7 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากประจำส่วนหนึ่งจำนวนประมาณ 26.5 ล้านบาท (2565: 17.8 ล้านบาท) มีข้อจำกัดในการใช้ ทั้งนี้ เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สลากออมทรัพย์และพันธบัตรจำนวน 21.8 ล้านบาท (2565: 16.0 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการเสนอและประมูลงานตามปกติธุรกิจ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	จำนวน	มูลค่ายุติธรรม	จำนวน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ประกัน				
พันธบัตรรัฐบาล	20,017,786	20,125,501	20,092,478	20,768,872
ทรัพย์สินที่จัดสรรเป็นเงินสำรอง				
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,230,186,784	1,190,913,851	1,347,419,833	1,318,948,545
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	65,000,000	65,988,107	65,000,000	68,572,288
รวมหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง	1,315,204,570	1,277,027,459	1,432,512,311	1,408,289,705

10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำแนกตามลำดับชั้นดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดชั้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	ทรัพย์สิน		รวม	ทรัพย์สิน		รวม
	จำนวน	อื่นๆ		จำนวน	อื่นๆ	
เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Stage 1)	-	-	-	-	110,273	110,273
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	110,273	110,273
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	(14)	(14)
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	-	-	-	-	110,259	110,259

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวรวมเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานภายใต้โครงการสวัสดิการ โดยกำหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค่าประกันไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 300,000 บาท และกรณีหลักทรัพย์ค่าประกันไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ค่าประกัน ดอกเบี้ยคิดในอัตราร้อยละ 3.3 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (2565: 0.11 ล้านบาท)

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดบริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ทุนที่ออกจำหน่าย และชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน ที่ถือโดยบริษัท		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย			
			2566	2565	2566	2565	ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	2566	2565	2566	2565
บริษัท เอสที- เมืองไทย ประกันภัย จำกัด	บริการด้าน ประกันชีวิต และประกันภัย วินาศภัย	ลาว	209.2	209.2	22.5	22.5	50.1	50.1	31.8	33.4

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท เอสที- เมืองไทยประกันภัย จำกัด	50.1	50.1	(3.0)	(3.0)	47.1	47.1

11.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัท เอสที-เมืองไทยประกันภัย จำกัด	
	2566	2565
สินทรัพย์รวม	372.0	328.5
หนี้สินรวม	(262.3)	(211.6)
สินทรัพย์สุทธิ	109.7	116.9
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	22.5	22.5
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	24.7	26.3
ราคาทุนที่ซื้อสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย ในบริษัทร่วม	7.1	7.1
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	31.8	33.4

สรุปรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หน่วย : ล้านบาท	
	บริษัท เอสที-เมืองไทยประกันภัย จำกัด	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
รวมรายได้	188.8	187.3
กำไรสำหรับปี	14.1	17.4
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน		
จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(21.3)	(56.6)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(7.2)	(39.2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับงบการเงินสำหรับปี 2565 ของบริษัท เอสที-เมืองไทยประกันภัย จำกัด ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วตามรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวแสดงข้อมูลทางการเงินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียสำหรับปีดังกล่าว

11.3 ส่วนแบ่งผลกำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม	หน่วย : บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	ส่วนแบ่งกำไรจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นจากผลต่างของอัตรา แลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2566	2565	2566	2565
บริษัท เอสที-เมืองไทยประกันภัย จำกัด	3,178,497	3,903,320	(4,788,568)	(12,716,702)
	3,178,497	3,903,320	(4,788,568)	(12,716,702)

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2565	96,159,139	701,977,886	448,578,048	16,143,660	91,726,056	1,354,584,789
ซื้อเพิ่ม	32,100,000	-	28,593,079	3,948,900	104,731,825	169,373,804
โอนเข้า/(ออก)	-	50,068,658	36,426,710	-	(86,495,368)	-
จำหน่าย	-	-	-	(4,771,150)	-	(4,771,150)
ตัดบัญชี	-	-	(35,655)	-	-	(35,655)
31 ธันวาคม 2565	128,259,139	752,046,544	513,562,182	15,321,410	109,962,513	1,519,151,788
ซื้อเพิ่ม	-	6,893,252	100,517,280	-	7,039,455	114,449,987
โอนเข้า/(ออก)	-	97,042,591	6,217,959	-	(103,260,550)	-
จำหน่าย	-	-	(2,158,323)	-	-	(2,158,323)
ตัดบัญชี	-	-	(68,938)	-	-	(68,938)
31 ธันวาคม 2566	128,259,139	855,982,387	618,070,160	15,321,410	13,741,418	1,631,374,514
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2565	-	337,655,558	368,502,336	12,560,158	-	718,718,052
ค่าเสื่อมราคา	-	26,140,164	31,058,579	1,663,587	-	58,862,330
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ						
ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(4,771,149)	-	(4,771,149)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ						
ส่วนที่ตัดบัญชี	-	-	(18,680)	-	-	(18,680)
31 ธันวาคม 2565	-	363,795,722	399,542,235	9,452,596	-	772,790,553
ค่าเสื่อมราคา	-	30,598,766	42,905,819	1,682,739	-	75,187,324
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ						
ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(2,121,962)	-	-	(2,121,962)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ						
ส่วนที่ตัดบัญชี	-	-	(37,911)	-	-	(37,911)
31 ธันวาคม 2566	-	394,394,488	440,288,181	11,135,335	-	845,818,004
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2565	128,259,139	388,250,822	114,019,947	5,868,814	109,962,513	746,361,235
31 ธันวาคม 2566	128,259,139	461,587,899	177,781,979	4,186,075	13,741,418	785,556,510
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2565						58,862,330
2566						75,187,324

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 560.0 ล้านบาท (2565: 542.4 ล้านบาท)

13. สัญญาเช่า

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ อายุสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 10 ปี

13.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคาร และส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ 1 มกราคม 2565	20,291,682	1,693,832	59,143,929	81,129,443
เพิ่มระหว่างปี	-	2,392,518	16,023,978	18,416,496
ผลกระทบจากการประเมินมูลค่าใหม่	43,519	-	-	43,519
ตัดบัญชี	-	-	(6,634,693)	(6,634,693)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(10,837,673)	(1,200,962)	(16,223,383)	(28,262,018)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,497,528	2,885,388	52,309,831	64,692,747
เพิ่มระหว่างปี	89,692,906	106,953	27,996,933	117,796,792
ผลกระทบจากการประเมินมูลค่าใหม่	-	-	-	-
ตัดบัญชี	-	-	(7,940,461)	(7,940,461)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(11,474,171)	(1,277,741)	(20,834,621)	(33,586,533)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ 31 ธันวาคม 2566	87,716,263	1,714,600	51,531,682	140,962,545

13.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566			
	เครื่องตกแต่ง			
อาคาร	ติดตั้ง			
และส่วน	และอุปกรณ์			
ปรับปรุงอาคาร	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม	
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	106,928,551	1,909,571	53,090,653	161,928,775
หัก ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(18,005,655)	(110,798)	(5,668,777)	(23,785,230)
รวม	88,922,896	1,798,773	47,421,876	138,143,545
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(10,771,256)	(678,309)	(19,580,471)	(31,030,036)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	78,151,640	1,120,464	27,841,405	107,113,509

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565			
	เครื่องตกแต่ง			
อาคาร	ติดตั้ง			
และส่วน	และอุปกรณ์			
ปรับปรุงอาคาร	สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม	
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	10,247,519	3,199,804	50,606,481	64,053,804
หัก ดอกเบี้ยรอกการตัดจำหน่าย	(288,914)	(209,552)	(3,158,304)	(3,656,770)
รวม	9,958,605	2,990,252	47,448,177	60,397,034
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(6,638,122)	(1,272,526)	(15,316,964)	(23,227,612)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,320,483	1,717,726	32,131,213	37,169,422

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	2566			
	เครื่องตกแต่ง			
	อาคาร และส่วน ปรับปรุงอาคาร	ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	9,958,605	2,990,252	47,448,177	60,397,034
เพิ่มระหว่างปี	89,692,907	106,953	27,996,933	117,796,793
บวก ต้นทุนทางการเงินระหว่างปี	847,964	107,000	1,895,297	2,850,261
หัก ค่าบัญชี	-	-	(8,018,717)	(8,018,717)
หัก ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี	(11,576,580)	(1,405,432)	(21,899,814)	(34,881,826)
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	88,922,896	1,798,773	47,421,876	138,143,545

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	2565			
	เครื่องตกแต่ง			
	อาคาร และส่วน ปรับปรุงอาคาร	ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	20,671,924	1,852,560	53,705,910	76,230,394
เพิ่มระหว่างปี	-	2,392,518	16,023,978	18,416,496
บวก ผลกระทบจากการประเมินมูลค่าใหม่	43,519	-	-	43,519
บวก ต้นทุนทางการเงินระหว่างปี	604,124	64,188	1,848,478	2,516,790
หัก ค่าบัญชี	-	-	(6,893,538)	(6,893,538)
หัก ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี	(11,360,962)	(1,319,014)	(17,236,651)	(29,916,627)
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	9,958,605	2,990,252	47,448,177	60,397,034

13.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่เช่า	33,586,533	28,262,018
ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,850,261	2,516,790
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาระยะสั้น	937,253	1,988,159
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	547,740	1,458,377
รวมค่าใช้จ่าย	37,921,787	34,225,344

13.4 อื่นๆ

บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวน 36.4 ล้านบาท และ 33.6 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราใด ๆ ที่กำหนดไว้

14. ค่าความนิยม

บริษัทกำหนดค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปีโดยหน่วยงานทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดเงินสดคือ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาห้าปีและมีข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากใช้สินทรัพย์ ได้แก่ อัตราการเติบโตระยะยาวร้อยละ 3.0 และอัตราคัดลดร้อยละ 7.9

ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาอัตราการเติบโตดังกล่าวโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจประกันภัย สำหรับอัตราคัดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2565	210,188,425	113,054,853	18,700,000	16,954,476	358,897,754
ซื้อเพิ่ม	4,406,758	-	-	10,609,481	15,016,239
โอนเข้า/(ออก)	10,998,000	-	-	(10,998,000)	-
31 ธันวาคม 2565	225,593,183	113,054,853	18,700,000	16,565,957	373,913,993
ซื้อเพิ่ม	872,984	-	-	28,442,075	29,315,059
โอนเข้า/(ออก)	10,745,989	-	-	(10,745,989)	-
31 ธันวาคม 2566	237,212,156	113,054,853	18,700,000	34,262,043	403,229,052
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
1 มกราคม 2565	99,171,312	102,090,079	16,886,358	-	218,147,749
ค่าตัดจำหน่าย	15,253,890	7,536,991	1,246,666	-	24,037,547
31 ธันวาคม 2565	114,425,202	109,627,070	18,133,024	-	242,185,296
ค่าตัดจำหน่าย	16,381,318	3,427,782	566,975	-	20,376,075
31 ธันวาคม 2566	130,806,520	113,054,852	18,699,999	-	262,561,371
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2565	111,167,981	3,427,783	566,976	16,565,957	131,728,697
31 ธันวาคม 2566	106,405,636	1	1	34,262,043	140,667,681
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี					
2565					24,037,547
2566					20,376,075

16. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่		ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน		ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในกำไร	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	กำไรหรือขาดทุน	กำไรหรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุด	เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุด
	2566	2565	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
สำรองเบี้ยประกันภัย	267,698,848	242,277,235	25,421,613	2,260,017	-	-
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	577,929,874	519,590,005	58,339,869	63,765,637	-	-
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	44,105,761	49,664,808	(5,559,047)	(9,658,895)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	64,617,550	55,900,926	5,473,697	3,349,336	3,242,927	(5,325,709)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,298,900	31,485,439	(1,186,539)	3,543,639	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	6,728,242	7,733,880	(1,005,638)	2,348,483	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	23,150,301	10,245,819	12,904,482	(185,463)	-	-
ขาดทุนจากการได้ถอนหน่วยลงทุน	14,877,399	14,877,399	-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	422,225	6,203,003	(5,780,778)	(14,278)	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า						
เงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	345,852,932	221,928,426	-	-	123,924,506	52,934,286
รวม	1,375,682,032	1,159,906,940				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ผลต่างของค่าเสื่อมราคาที่ดินที่บัญชีกับที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	-	-	-	18,986	-	-
รวม	-	-				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	1,375,682,032	1,159,906,940				
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ			88,607,659	65,427,462	127,167,433	47,608,577

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	259,917,371	273,126,731
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีก่อน	10,054,383	(2,693,222)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว	(88,607,659)	(65,427,462)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุน	<u>181,364,095</u>	<u>205,006,047</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2566		2565	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<u>836,820,341</u>		<u>1,015,226,084</u>
จำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	167,364,068	20.00	203,045,217
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีก่อน	1.20	10,054,383	(0.27)	(2,693,222)
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มีได้เป็นรายได้ทางภาษี	0.47	3,945,644	0.46	4,654,052
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	<u>21.67</u>	<u>181,364,095</u>	<u>20.19</u>	<u>205,006,047</u>

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566		2565	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<u>833,641,844</u>		<u>1,011,322,764</u>
จำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	166,728,369	20.00	202,264,553
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีก่อน	1.21	10,054,383	(0.27)	(2,693,222)
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มีได้เป็นรายได้ทางภาษี	0.55	4,581,343	0.54	5,434,716
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	<u>21.76</u>	<u>181,364,095</u>	<u>20.27</u>	<u>205,006,047</u>

17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	หนี้สินส่วนที่เอา		
หนี้สินตามสัญญา	ประกันภัยต่อ		
ประกันภัย	(ดูหมายเหตุข้อ 7)	สุทธิ	
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	7,446,604,156	(4,521,540,274)	2,925,063,882
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	512,557,643	(292,028,838)	220,528,805
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	8,952,913,973	(3,249,834,373)	5,703,079,600
รวม	16,912,075,772	(8,063,403,485)	8,848,672,287

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	หนี้สินส่วนที่เอา		
หนี้สินตามสัญญา	ประกันภัยต่อ		
ประกันภัย	(ดูหมายเหตุข้อ 7)	สุทธิ	
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	7,382,505,468	(4,784,392,797)	2,598,112,671
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	571,580,105	(323,256,063)	248,324,042
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	8,592,292,511	(3,771,453,441)	4,820,839,070
รวม	16,546,378,084	(8,879,102,301)	7,667,275,783

ในระหว่างปี 2566 และ 2565 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าทำสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาภาระความเสี่ยงหายสุทธิจากการรับประกันภัย ฝ่ายบริหารยังจำเป็นต้องเปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกันภัยทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ

17.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สำรองค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	7,954,085,573	6,771,604,141
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	10,512,673,153	13,981,621,690
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน ที่เกิดขึ้นในปีก่อน	(1,322,511,214)	(890,890,733)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	(59,022,462)	(419,942,904)
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(9,126,063,251)	(11,488,306,621)
ยอดคงเหลือปลายปี	7,959,161,799	7,954,085,573

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำนวน 22.3 ล้านบาท (2565: 18.1 ล้านบาท)

17.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

17.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	หน่วย : ล้านบาท												
	ก่อนปี	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:													
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	16,321.8	3,501.7	4,712.1	5,340.3	6,298.3	6,053.6	7,002.2	6,830.4	6,918.8	6,658.4	8,245.8	9,097.8	
- หนึ่งปีถัดไป	17,591.1	3,549.1	4,898.0	5,573.2	6,613.5	6,774.3	7,495.3	7,507.2	7,282.8	7,218.9	9,029.3		
- สองปีถัดไป	16,888.6	3,483.4	4,804.1	5,558.5	6,574.4	6,606.6	7,167.0	7,444.6	6,976.8	6,469.9			
- สามปีถัดไป	16,836.2	3,472.8	4,781.1	5,490.9	6,574.6	6,593.1	6,914.0	6,858.4	6,502.9				
- สี่ปีถัดไป	16,814.1	3,467.0	4,753.9	5,484.9	6,578.7	6,574.3	6,877.9	6,823.0					
- ห้าปีถัดไป	16,821.2	3,462.6	4,753.5	5,461.0	6,583.8	6,569.8	6,860.0						
- หกปีถัดไป	16,792.0	3,458.0	4,744.6	5,459.5	6,582.3	6,566.2							
- เจ็ดปีถัดไป	16,791.9	3,454.1	4,741.0	5,571.8	6,581.6								
- แปดปีถัดไป	16,762.1	3,453.0	4,738.1	5,570.0									
- เก้าปีถัดไป	16,765.2	3,448.5	4,735.1										
- สิบปีถัดไป	16,769.0	3,448.0											
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	16,932.6	3,457.3	4,740.6	5,663.3	6,581.6	6,566.2	6,958.5	6,823.0	6,502.9	7,038.3	9,250.7	10,159.0	90,674.0
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(16,924.0)	(3,454.5)	(4,736.9)	(5,656.2)	(6,569.0)	(6,533.0)	(6,842.1)	(6,755.4)	(6,313.5)	(6,756.9)	(8,067.1)	(5,921.0)	(84,529.6)
รายการอื่น	1.0	0.1	-	0.1	0.2	0.6	100.7	1.3	4.5	463.7	825.0	417.6	1,814.8
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน													
ก่อนการประกันภัยต่อ	9.6	2.9	3.7	7.2	12.8	33.8	217.1	68.9	193.9	745.1	2,008.6	4,655.6	7,959.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อนปี												
	2555	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:													
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	13,334.9	2,986.9	3,501.7	4,712.1	5,340.3	6,298.3	6,053.6	7,002.2	6,830.4	6,918.8	6,658.4	8,643.8	
- หนึ่งปีถัดไป	14,578.1	3,013.0	3,549.1	4,898.0	5,573.2	6,613.5	6,774.3	7,495.3	7,507.2	7,282.8	7,218.9		
- สองปีถัดไป	13,998.3	2,890.4	3,483.4	4,804.1	5,558.5	6,574.4	6,606.6	7,167.0	7,444.6	6,976.8			
- สามปีถัดไป	13,947.2	2,889.0	3,472.8	4,781.1	5,490.9	6,574.6	6,593.1	6,914.0	6,858.4				
- สี่ปีถัดไป	13,929.3	2,884.8	3,467.0	4,753.9	5,484.9	6,578.7	6,574.3	6,877.9					
- ห้าปีถัดไป	13,936.0	2,885.2	3,462.6	4,753.5	5,461.0	6,583.8	6,569.8						
- หกปีถัดไป	13,909.4	2,882.6	3,458.0	4,744.6	5,459.5	6,582.3							
- เจ็ดปีถัดไป	13,915.2	2,876.7	3,454.1	4,741.0	5,571.8								
- แปดปีถัดไป	13,886.6	2,875.5	3,453.0	4,738.1									
- เก้าปีถัดไป	13,889.7	2,875.5	3,448.5										
- สิบปีถัดไป	13,755.9	2,883.1											
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	14,064.4	2,883.1	3,453.6	4,741.7	5,777.6	6,582.3	6,569.8	6,976.4	6,858.4	6,976.8	7,558.2	9,281.2	81,723.5
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(14,056.2)	(2,882.3)	(3,451.2)	(4,738.0)	(5,769.1)	(6,570.1)	(6,531.0)	(6,835.7)	(6,737.4)	(6,257.0)	(6,402.3)	(4,797.1)	(75,027.4)
รายการอื่น	0.9	-	-	-	0.1	0.1	0.5	100.3	1.5	389.7	123.6	641.3	1,258.0
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน													
ก่อนการประกันภัยต่อ	9.1	0.8	2.4	3.7	8.6	12.3	39.3	241.0	122.5	1,109.5	1,279.5	5,125.4	7,954.1

17.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อนปี												รวม
	2556	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:													
- ฌสิ้นปีอุบัติเหตุ	11,915.4	2,492.7	2,464.5	2,842.5	3,408.7	3,458.5	3,446.1	3,576.2	3,802.5	3,495.6	4,525.9	5,589.5	
- หนึ่งปีถัดไป	12,323.0	2,520.5	2,535.2	2,875.5	3,578.5	3,819.0	3,743.7	3,926.5	4,057.7	3,743.3	4,968.3		
- สองปีถัดไป	12,033.0	2,488.7	2,490.8	2,858.3	3,576.1	3,740.7	3,620.0	3,891.8	3,856.8	3,345.9			
- สามปีถัดไป	12,000.5	2,483.4	2,484.6	2,857.4	3,578.9	3,740.9	3,477.1	3,529.0	3,595.9				
- สี่ปีถัดไป	11,979.8	2,485.8	2,482.1	2,856.0	3,579.7	3,736.5	3,459.4	3,511.3					
- ห้าปีถัดไป	11,972.6	2,484.3	2,482.4	2,855.4	3,579.6	3,733.7	3,448.7						
- หกปีถัดไป	11,967.4	2,483.6	2,478.8	2,855.4	3,579.1	3,731.7							
- เจ็ดปีถัดไป	11,914.0	2,482.8	2,478.8	2,857.0	3,578.8								
- แปดปีถัดไป	11,908.6	2,482.7	2,478.0	2,856.5									
- เก้าปีถัดไป	11,909.3	2,482.2	2,477.4										
- สิบปีถัดไป	11,913.7	2,481.5											
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	11,993.5	2,482.6	2,478.3	2,867.5	3,578.8	3,731.7	3,448.8	3,511.3	3,595.9	3,358.0	4,785.8	5,899.4	51,731.6
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(11,986.7)	(2,481.4)	(2,477.1)	(2,865.6)	(3,575.3)	(3,722.1)	(3,430.9)	(3,501.8)	(3,569.3)	(3,306.1)	(4,251.4)	(3,594.5)	(48,762.2)
รายการอื่น	0.9	-	-	0.1	0.2	0.6	2.3	1.2	3.6	10.7	75.6	81.0	176.2
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน													
หลังการประกันภัยต่อ	7.7	1.2	1.2	2.0	3.7	10.2	20.2	10.7	30.2	62.6	610.0	2,385.9	3,145.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อนปี												รวม
	2555	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:													
- ณ ต้นปีอุบัติเหตุ	9,528.1	2,387.3	2,492.7	2,464.5	2,842.5	3,408.7	3,458.5	3,446.1	3,576.2	3,802.5	3,495.6	4,534.9	
- หนึ่งปีถัดไป	9,926.1	2,396.9	2,520.5	2,535.2	2,875.5	3,578.5	3,819.0	3,743.7	3,926.5	4,057.7	3,743.3		
- สองปีถัดไป	9,696.8	2,336.2	2,488.7	2,490.8	2,858.3	3,576.1	3,740.7	3,620.0	3,891.8	3,856.8			
- สามปีถัดไป	9,663.5	2,336.9	2,483.4	2,484.6	2,857.4	3,578.9	3,740.9	3,477.1	3,529.0				
- สี่ปีถัดไป	9,645.0	2,334.8	2,485.8	2,482.1	2,856.0	3,579.7	3,736.5	3,459.4					
- ห้าปีถัดไป	9,637.5	2,335.2	2,484.3	2,482.4	2,855.4	3,579.6	3,733.7						
- หกปีถัดไป	9,631.2	2,336.2	2,483.6	2,478.8	2,855.4	3,579.1							
- เจ็ดปีถัดไป	9,577.8	2,336.2	2,482.8	2,478.8	2,857.0								
- แปดปีถัดไป	9,571.8	2,336.8	2,482.7	2,478.0									
- เก้าปีถัดไป	9,572.4	2,336.9	2,482.2										
- สิบปีถัดไป	9,589.8	2,335.3											
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	9,670.2	2,335.3	2,483.0	2,478.7	2,869.5	3,579.1	3,733.7	3,459.5	3,529.0	3,856.8	3,654.2	4,807.1	46,456.1
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(9,663.7)	(2,334.9)	(2,481.8)	(2,477.5)	(2,867.3)	(3,576.0)	(3,721.2)	(3,430.2)	(3,498.2)	(3,554.9)	(3,250.5)	(2,822.2)	(43,678.4)
รายการอื่น	0.8	-	-	-	0.1	0.2	0.5	1.8	1.5	8.6	35.6	19.6	68.7
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน													
หลังการประกันภัยต่อ	7.3	0.4	1.2	1.2	2.3	3.3	13.0	31.1	32.3	310.5	439.3	2,004.5	2,846.4

17.3 สำรองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สำรองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	8,592,292,511	8,213,685,394
เบี่ยประกันภัยรับสำหรับปี	17,757,566,964	17,183,679,606
เบี่ยประกันภัยรับที่ถือเป็นรายได้ในปี	(17,396,945,502)	(16,805,072,489)
ยอดคงเหลือปลายปี	8,952,913,973	8,592,292,511

18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	2566	2565
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	2,403,249,409	2,697,201,561
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น	1,376,120,443	1,541,180,245
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	3,779,369,852	4,238,381,806

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไว้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	279,504,629	289,386,491
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	22,996,560	24,304,554
ต้นทุนดอกเบี้ย	10,155,037	8,748,210
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกกันภัย		
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	1,521,694	(9,025,343)
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	8,022,118	(18,267,093)
การปรับปรุงจากประสบการณ์	6,670,824	663,895
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(5,783,113)	(16,306,085)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	323,087,749	279,504,629

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงไว้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	22,996,560	24,304,554
ต้นทุนดอกเบี้ย	10,155,037	8,748,210
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	33,151,597	33,052,764

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัท คือ 10.7 ปี (2565: 11.3 ปี) และบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวน 40.6 ล้านบาท (2565: 32.9 ล้านบาท)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ร้อยละต่อปี

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
อัตราคิดลด	3.1	3.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.0 - 9.0	0.0 - 9.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	1.0 - 35.9	1.2 - 33.1

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566			
	อัตราเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	จำนวนหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	อัตราลดลง (ร้อยละ)	จำนวนหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด	1.0	(31.0)	1.0	36.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	32.0	1.0	(27.9)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	1.0	(32.7)	1.0	37.8

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565			
	อัตราเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	จำนวนหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	อัตราลดลง (ร้อยละ)	จำนวนหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด	1.0	(28.3)	1.0	33.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	29.5	1.0	(25.7)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	1.0	(29.9)	1.0	34.9

20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเงินเท่ากับหนึ่งในสิบ ของทุนจดทะเบียนแล้ว

21. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	806,818,842	681,189,230
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	216,476,918	166,562,283
ค่าภาษีอากร	3,061,694	2,099,712
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(3,679,565)	9,089,491
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	543,247,410	617,435,804
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,565,925,299	1,476,376,520

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย		
ในการจัดการสินไหมทดแทน	5,364,066,944	4,293,445,947
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	2,864,554,493	2,729,730,390
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	142,721,609	141,240,232
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	1,328,913,968	1,231,903,858
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,039,441,869	968,062,021
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	278,891,816	237,767,439
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(4,740,461)	12,917,396
ค่าโฆษณา	389,894,896	358,139,237
ค่าใช้จ่ายอื่น	313,926,738	333,214,478
ต้นทุนทางการเงิน	2,850,261	2,516,790
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ		
ขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)	40,774,528	(74,237)
รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	<u>11,761,296,661</u>	<u>10,308,863,551</u>

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานและบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2566 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 47.7 ล้านบาท (2565: 44.4 ล้านบาท)

24. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและขาดทุนจากการด้อยค่า

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(37,735)	(105,085)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - เงินลงทุนที่วัดมูลค่า		
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(21,010,305)	422,145
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - เงินลงทุนที่วัดมูลค่า		
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	(7,855,838)	(388,464)
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	(14)	(2,833)
ขาดทุนจากการด้อยค่า		
เงินลงทุนในตราสารทุน - เงินลงทุนที่วัดมูลค่า		
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	69,678,420	-
รวม	40,774,528	(74,237)

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสุทธิ (พันบาท)	655,456	810,220	652,278	806,317
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)	59,000	59,000	59,000	59,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	11.11	13.73	11.06	13.67

26. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	อนุมัติโดย	รวมเงินปันผล (พันบาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2565	มติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2566	364,620	6.18
เงินปันผลประจำปี 2564	มติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 26 เมษายน 2565	306,800	5.20

27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัท
AGEAS Insurance International N.V.	การถือหุ้น
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท คอมพิวเตอร์เฮลท์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไคเร็ค ทราเวล จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมนเนจเม้นท์ จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	การมีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท ช้างอเนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สมบัติล้ำค่า จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด	การมีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	การมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ยูพงษ์ จำกัด	การมีกรรมกร่วมกัน

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท ไฮไลฟ์ เฮลท์ แคร์ จำกัด	การมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	การมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	การมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	การมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท เอสที - เมืองไทยประกันภัย จำกัด	บริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวใน อัตราร้อยละ 22.5

⁽¹⁾ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
เบี้ยประกันภัยรับ	5.5	6.9	เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัยและการประกันต่อ ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย	0.9	0.8	เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ค่าบำเหน็จจ่าย	1.1	1.5	ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
เบี้ยประกันภัยต่อ	640.2	722.4	เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัยและการประกันต่อ ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับ (รับตรง)	405.3	421.4	เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย	5.3	50.1	เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน	67.1	68.1	เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ค่าบำเหน็จจ่าย	297.8	309.9	ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า
ค่าบำเหน็จรับ	263.8	286.1	ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		นโยบายการกำหนดราคา
	ตามวิธีส่วนได้เสียและ		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุด		
	วันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง			
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	43.6	56.5	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลรับ	10.8	8.3	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	0.1	0.1	ร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 0.3 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 0.3 ต่อปี)
รายได้อื่น	9.7	10.3	ตามราคาตลาด
เงินปันผลจ่าย	202.0	168.9	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	159.9	169.1	ราคาตามสัญญา
ค่าโฆษณา	196.0	169.2	ราคาตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	28.4	29.8	อัตราเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องคิดกับลูกค้าทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	
	ตามวิธีส่วนได้เสียและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
บริษัทร่วม		
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ		
บริษัท เอสที - เมืองไทยประกันภัย จำกัด	2.7	2.5
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
เงินฝากสถาบันการเงิน		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	824.7	441.4
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	113.4	133.6
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	188.3	132.8
บริษัท เมืองไทย เรือล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	2.3	2.3
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	16.6	34.0
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด	1.0	1.0

	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
เบียประกันภัยค้ำรับ (รับตรงและเบงค์แอสซัวร์ันส์)		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	175.8	185.3
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ	16.7	14.1
ค่าบริการค้ำจ่าย		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	47.7	84.3
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ		
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	130.3	192.2
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ		
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	36.0	35.8
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทน		
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	1.0	2.2
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ		
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	161.9	189.6

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัท มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	88.2	98.2
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6.7	6.0
รวม	94.9	104.2

28. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดสะสมต้นปี	362,520,491	319,648,969
เงินสมทบในระหว่างปี	56,570,769	42,871,522
ยอดสะสมปลายปี	419,091,260	362,520,491

29. ส่วนงานดำเนินงาน

ผู้บริหารของบริษัท กำหนดส่วนงานดำเนินงานตามรายงานที่คณะอำนวยการบริหารใช้พิจารณาตัดสินใจด้านกลยุทธ์ของบริษัท คณะอำนวยการบริหารพิจารณาลักษณะธุรกิจทั้งด้านผลิตภัณฑ์และตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน ธุรกิจได้ถูกจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มสำคัญ คือ การประกันวินาศภัยและกิจกรรมการลงทุน ซึ่งเป็นที่มาของรายได้หลักของส่วนงานดำเนินงานที่เสนอรายงาน การรับประกันวินาศภัยแยกเป็นส่วนงานการประกันภัยรถยนต์และส่วนงานการประกันภัยอื่น โดยการประกันภัยแต่ละประเภทประกอบไปด้วย

- การประกันภัยรถยนต์ ประกอบด้วยการรับประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ
- การประกันภัยอื่น ประกอบด้วยการรับประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันอัคคีภัย การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ การประกันภัยผลิตภัณฑ์พิเศษและการประกันภัยความรับผิดและเบ็ดเตล็ด

กิจกรรมการลงทุนเกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงประเมินผลตอบแทนที่บริษัทได้รับในแต่ละงวดเพื่อนำเสนอทั้งคณะกรรมการลงทุน คณะอำนวยการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานจะประเมินแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างส่วนงาน บริษัทประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวม และหนี้สินรวม โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ได้แสดงรายงานจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรอง

เบี้ยประกันภัยรับจำนวนประมาณร้อยละ 49 ของบริษัท มาจากบริษัทนายหน้ารายใหญ่ 4 รายด้วยกัน โดยเบี้ยประกันดังกล่าวรวมอยู่ในส่วนงานประกันภัยรถยนต์และส่วนงานประกันภัยอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอก
รายใดรายหนึ่งที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม

สินทรัพย์และหนี้สินจำแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	การประกันภัย	การลงทุน	รวม
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน	14,775,779,377	16,604,583,389	31,380,362,766
รวมหนี้สินตามส่วนงาน	25,171,086,578	126,661,610	25,297,748,188

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	การประกันภัย	การลงทุน	รวม
รวมสินทรัพย์ตามส่วนงาน	16,091,138,158	15,481,285,864	31,572,424,022
รวมหนี้สินตามส่วนงาน	25,155,418,155	111,769,233	25,267,187,388

กำไรขาดทุนตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	การประกันภัย				
	ประกันภัย	ประกันภัยอื่น	รวมการประกันภัย	การลงทุน	รวม
	รถยนต์				
เบี้ยประกันภัยรับ	10,531,850,292	7,225,716,672	17,757,566,964	-	17,757,566,964
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	7,890,556,192	3,020,907,202	10,911,463,394	-	10,911,463,394
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	7,040,091,397	2,989,131,468	10,029,222,865	-	10,029,222,865
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ	960,441,647	1,023,818,254	1,984,259,901	-	1,984,259,901
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน					
บริษัทร่วมที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	3,178,497	3,178,497
รายได้จากการลงทุนและกำไรจากเงินลงทุน	-	-	-	539,017,540	539,017,540
รายได้อื่น	25,169,707	17,268,492	42,438,199	-	42,438,199
รวมรายได้	8,025,702,751	4,030,218,214	12,055,920,965	542,196,037	12,598,117,002
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	4,592,107,509	1,073,203,251	5,665,310,760	-	5,665,310,760
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	1,802,110,073	1,062,444,420	2,864,554,493	-	2,864,554,493
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	894,193,872	727,687,448	1,621,881,320	-	1,621,881,320
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย	7,288,411,454	2,863,335,119	10,151,746,573	-	10,151,746,573
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,549,524,602	16,400,697	1,565,925,299
ต้นทุนทางการเงิน			2,821,758	28,503	2,850,261
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
และขาดทุนจากการค้ำประกัน			-	40,774,528	40,774,528
รวมค่าใช้จ่าย			11,704,092,933	57,203,728	11,761,296,661
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			351,828,032	484,992,309	836,820,341
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(181,364,095)
กำไรสุทธิสำหรับปี					655,456,246

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	การประกันภัย			การลงทุน	รวม
ประกันภัยรถยนต์	ประกันภัยอื่น	รวมการประกันภัย			
เบี้ยประกันภัยรับ	10,130,293,271	7,053,386,335	17,183,679,606	-	17,183,679,606
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	6,265,545,235	2,758,087,001	9,023,632,236	-	9,023,632,236
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	5,742,774,795	2,829,803,540	8,572,578,335	-	8,572,578,335
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ	1,320,811,566	1,000,449,079	2,321,260,645	-	2,321,260,645
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน					
บริษัทร่วมที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	3,903,320	3,903,320
รายได้จากการลงทุนและกำไรจากเงินลงทุน	-	-	-	341,313,529	341,313,529
รายได้อื่น	50,129,973	34,903,833	85,033,806	-	85,033,806
รวมรายได้	7,113,716,334	3,865,156,452	10,978,872,786	345,216,849	11,324,089,635
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	3,176,894,480	1,399,143,468	4,576,037,948	-	4,576,037,948
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	1,691,593,033	1,038,137,357	2,729,730,390	-	2,729,730,390
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	797,716,475	726,559,665	1,524,276,140	-	1,524,276,140
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย	5,666,203,988	3,163,840,490	8,830,044,478	-	8,830,044,478
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			1,459,026,181	17,350,339	1,476,376,520
ต้นทุนทางการเงิน			2,491,622	25,168	2,516,790
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
และขาดทุนจากการด้อยค่า			-	(74,237)	(74,237)
รวมค่าใช้จ่าย			10,291,562,281	17,301,270	10,308,863,551
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			687,310,505	327,915,579	1,015,226,084
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(205,006,047)
กำไรสุทธิสำหรับปี					810,220,037

30. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

จ่ายชำระภายใน	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
	1 ปี	37.2
1 - 5 ปี	15.2	5.2

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทบันทึกรับรู้ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	2566	2565
ค่าเช่าจากสัญญาเช่า	76,172	70,087

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารพัฒนาระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1.6 ล้านบาท (2565: 2.9 ล้านบาท)

30.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเป็นจำนวนเงิน 19.5 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจ (2565: 10.8 ล้านบาท)

30.4 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีคดีที่ถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,439.6 ล้านบาท (2565: 1,356.3 ล้านบาท) การพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและบริษัทคาดว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บันทึกสำรองเพื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัยต่อในงบการเงินเป็นจำนวน 554.7 ล้านบาท (2565: 376.0 ล้านบาท)

31. ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการรับประกันภัยทั้งต่อฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของบริษัท ซึ่งมีแนวทางดังนี้

31.1 การพิจารณารับประกันภัย

บริษัทมีนโยบายรับประกันภัยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้พิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงภัยที่รับ โอนว่าอยู่ในระดับที่บริษัทรับความเสี่ยงได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดขึ้น มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์และประเภทของความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าบริษัทจะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำพัง บริษัทได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงผ่านการทำประกันภัยต่อ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบริหารสัดส่วนการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการรับประกันภัยประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

31.2 การจัดการสินไหมและการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน และใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ยอมรับ โดยทั่วไปในการคำนวณสำรองสินไหมทดแทนและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำรอง พิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำรองของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินสำรองที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและเพียงพอสำหรับภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต

31.3 การบริหารการรับประกันภัยต่อ

บริษัทได้กำหนดแนวทางสำหรับบริหารความเสี่ยงจากการทำประกันภัยต่อ ซึ่งมีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกแผนประกันภัยต่อที่เหมาะสม การนำไปปฏิบัติใช้ การตรวจสอบและติดตามการทบทวน การควบคุม และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันภัยต่อของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท รวมถึงขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัท

31.4 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

บริษัทมีการกำหนดขีดจำกัดการกระจุกตัวสำหรับภาวะความเสี่ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อและมีการเฝ้าติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวที่อาจจะเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่ง รายใด มีมากเกินไป อีกทั้งยังมีการพิจารณาสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผู้นำในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภัยที่เอาประกันภัยต่อ

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 โดยแยกตามประเภทประกันภัย แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2566			2565		
	สำรองเบี้ย ประกันภัย ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรองเบี้ย ประกันภัย ส่วนที่เอา	สุทธิ	สำรองเบี้ย ประกันภัย ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรองเบี้ย ประกันภัย ส่วนที่เอา	สุทธิ
	อภัยภัย	692.5	(179.9)	512.6	698.3	(178.0)
ทางทะเลและขนส่ง	104.0	(73.3)	30.7	101.2	(68.5)	32.7
รถยนต์	5,557.2	(1,389.1)	4,168.1	5,314.1	(1,996.5)	3,317.6
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	630.4	(148.0)	482.4	614.1	(158.0)	456.1
เบ็ดเตล็ด	1,968.8	(1,459.5)	509.3	1,864.6	(1,370.5)	494.1
รวม	8,952.9	(3,249.8)	5,703.1	8,592.3	(3,771.5)	4,820.8

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2566			2565		
	สำรองค่า สินไหมทดแทน ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรองค่า สินไหมทดแทน ส่วนที่เอา	สุทธิ	สำรองค่า สินไหมทดแทน ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรองค่า สินไหมทดแทน ส่วนที่เอา	สุทธิ
	อภัยภัย	104.3	(45.2)	59.1	149.8	(77.3)
ทางทะเลและขนส่ง	86.0	(57.7)	28.3	102.6	(68.0)	34.6
รถยนต์	3,829.0	(1,324.5)	2,504.5	3,560.0	(1,475.1)	2,084.9
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	438.6	(121.4)	317.2	439.6	(117.0)	322.6
เบ็ดเตล็ด	3,501.3	(3,264.8)	236.5	3,702.1	(3,370.3)	331.8
รวม	7,959.2	(4,813.6)	3,145.6	7,954.1	(5,107.7)	2,846.4

31.5 สมมติฐานที่สำคัญและการทดสอบความอ่อนไหวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความผันผวนของสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการประกันภัยต่อและหลังการเอาประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

	สมมติฐาน ที่เปลี่ยนแปลง	ภาระผูกพันด้านสินไหม ทดแทนที่เปลี่ยนแปลง		กำไรก่อนภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ก่อนการรับ ประกันภัยต่อ	หลังการรับ ประกันภัยต่อ		
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	90.59	34.47	34.47	27.58
	ลดลงร้อยละ 1	(90.59)	(34.47)	(34.47)	(27.58)
จำนวนเคลมเฉลี่ย	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	77.07	29.32	29.32	23.46
	ลดลงร้อยละ 1	(77.07)	(29.32)	(29.32)	(23.46)
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่ตกลงแล้วเฉลี่ย	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	84.67	31.98	31.98	25.58
	ลดลงร้อยละ 1	(84.67)	(31.98)	(31.98)	(25.58)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมเฉลี่ย	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	2.94	2.94	2.94	2.35
	ลดลงร้อยละ 1	(2.94)	(2.94)	(2.94)	(2.35)

สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบความอ่อนไหวและภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงของบริษัท ก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ ประกอบด้วย อัตราสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ และปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

(1) ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย

เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย ในขณะที่ให้สมมติฐานอื่น ๆ คงที่ โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทต้องประมาณการปัจจัยพัฒนาการสินไหมทดแทน สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสามส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้ว ส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน และส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นต้น โดยสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการ สำรองค่าสินไหมทดแทน ประสบการณ์การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัท

(2) จำนวนกลมเฉลี่ย

เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของจำนวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่อครั้งและจำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประมวลการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ โดยสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมวลการ จำนวนครั้งของค่าสินไหมทดแทน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าสินไหมทดแทน

(3) ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่ตกลงแล้วเฉลี่ย

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงค่าสินไหมทดแทนส่วนที่ตกลง ในขณะที่ให้ข้อสมมติในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานและส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนคงที่

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมเฉลี่ย

บริษัทมีการประมวลการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้จากข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่และค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยกำหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย และนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมเฉลี่ย

32. ความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน สินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

32.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยค้ำรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารองค่าสินไหมทดแทน ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนในตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้เครดิตคือ มูลค่าตามบัญชีหักด้วยสํารองค่าเผื่อผลขาดทุนที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงด้านเครดิตจากสินทรัพย์ลงทุน

ความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบัญชีเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทมีการกำหนดระดับวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับผู้กู้หรือลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากจำนวนรายได้ที่มาของรายได้ ภาระทางการเงินอื่น เป็นต้น จัดอายุการให้สินเชื่ออยู่ในระยะสั้นถึงปานกลาง เพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งเงินทุนของบริษัท รวมถึงมีขั้นตอนในการติดตามทวงถามและปรับอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาและทบทวนปัจจัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัท และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ. ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ โดยแยกตามระดับความเสี่ยงของการจัดลำดับความน่าเชื่อถือ

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยแยกตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า มีมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
	อันดับที่ต่ำกว่า		
	อันดับนำลงทุน	ระดับนำลงทุน	
	(Investment grade)	(Non-investment grade)	มูลค่าตามบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	857.7	-	857.7
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	8,867.1	-	8,867.1
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	2,390.0	-	2,390.0
รายได้เงินลงทุนค้างรับ	53.6	-	53.6

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	อันดับที่ต่ำกว่า		มูลค่าตามบัญชี
	อันดับนำลงทุน (Investment grade)	ระดับนำลงทุน (Non-investment grade)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	540.4	-	540.4
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6,193.8	-	6,193.8
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	3,019.4	-	3,019.4
รายได้เงินลงทุนค้างรับ	45.1	-	45.1
เงินให้กู้ยืมและคอกเบี้ยค้างรับ	0.1	-	0.1

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในกรณีอันดับที่ต่ำกว่าระดับนำลงทุน (Non-investment grade) ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ บริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งข้อมูลเฉพาะของกลุ่มสัญญาและข้อมูลภายนอกอื่น ๆ และรวมถึงการใช้ข้อมูลการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก

การประเมินการด้อยค่าด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน

วิธีการประเมินและวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์สถานะของสินทรัพย์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ในการประเมินดังกล่าวบริษัทจะเปรียบเทียบความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ บริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงจำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ และพฤติกรรมกรรมการชำระเงิน นอกจากนี้ สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามี การด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา เช่น การประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญของผู้ออกตราสารทางการเงิน ความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่คู่สัญญาจะล้มละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะติดตามและนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เกณฑ์ในการจัดชั้นของสินทรัพย์ทางการเงินตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต นับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ และการด้อยค่าด้านเครดิตได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงมูลค่าตามบัญชีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท			
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	สินทรัพย์ทางการเงินที่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต	
	(Lifetime ECL -not credit impaired)	(Lifetime ECL - credit impaired)	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
Investment grade	857.8	-	857.8
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(0.1)	-	(0.1)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	857.7	-	857.7

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์	
	การเงินที่มีการ	การเงินที่มีการ	ทางการเงิน	
	เพิ่มขึ้นอย่างมี	เพิ่มขึ้นอย่างมี	ที่มีการด้อยค่า	
	การเพิ่มขึ้น	นัยสำคัญของ	ด้านเครดิต	
	อย่างมี	ความเสี่ยงด้าน	(Lifetime ECL	
	นัยสำคัญ	เครดิต	-not credit	
	ของความเสี่ย	(Lifetime ECL	(Lifetime ECL -	
	ด้านเครดิต	-not credit	credit impaired)	รวม
	(12-mth ECL)	impaired)	credit impaired)	
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
Investment grade	8,867.1	-	-	8,867.1
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1.9	-	-	1.9
เงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
Investment grade	2,390.1	-	-	2,390.1
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(0.1)	-	-	(0.1)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	2,390.0	-	-	2,390.0
รายได้จากการลงทุนค้างรับ				
Investment grade	53.6	-	-	53.6
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	53.6	-	-	53.6

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	สินทรัพย์ทาง สินทรัพย์ทางการเงินที่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
Investment grade	540.5	-	-	540.5
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(0.1)	-	-	(0.1)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	540.4	-	-	540.4
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
Investment grade	6,193.8	-	-	6,193.8
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	23.0	-	-	23.0
เงินลงทุนที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
Investment grade	3,027.4	-	-	3,027.4
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7.9)	-	-	(7.9)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	3,019.5	-	-	3,019.5
รายได้จากการลงทุนค้างรับ				
Investment grade	45.1	-	-	45.1
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	45.1	-	-	45.1
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	0.1	-	-	0.1
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	0.1	-	-	0.1

32.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ความเสี่ยงด้านตลาด จึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทมีนโยบายถือตราสารหนี้โดยบริหารพอร์ตตราสารหนี้ของบริษัทให้มีอายุตราสารหนี้คงเหลือเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป มีการกำหนดอายุของตราสารหนี้แต่ละประเภท นอกจากนี้ ยังมีการทำการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อดูผลกระทบต่ออัตราความเพียงพอของเงินกองทุนและอัตราสินทรัพย์หนุนหลังต่อหนี้สินตามสัญญาประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่						
หรือวันครบกำหนด			อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน	มากกว่า	มากกว่า	ปรับขึ้นลงตาม	รวม	อัตราดอกเบี้ย	
1 ปี	>1 - 5 ปี	5 ปี	อัตราตลาด		(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
รายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	840.7	840.7	0.1 - 1.5
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	53.6	-	-	-	53.6	0.1 - 8.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์						
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,774.5	2,795.4	2,161.1	-	6,731.0	0.1 - 5.7
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	1,053.1	2,630.6	647.6	-	4,331.3	1.0 - 8.0
เงินฝากสถาบันการเงิน	194.8	-	-	-	194.8	0.5 - 2.4
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	31.0	54.5	52.6	-	138.1	2.6 - 6.2

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
อัตราดอกเบี้ยคงที่						
ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่						
หรือวันครบกำหนด			อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน	มากกว่า		ปรับขึ้นลงตาม			อัตรา
1 ปี	>1 - 5 ปี	5 ปี	อัตราตลาด	รวม		ดอกเบี้ย
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
รายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	452.3	452.3	0.1 - 1.5
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	45.1	-	-	-	45.1	0.1 - 8.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์						
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,414.5	2,422.3	1,037.1	-	4,873.9	0.1 - 5.7
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	643.6	2,373.3	973.1	-	3,990.0	0.0 - 8.0
เงินฝากสถาบันการเงิน	349.3	-	-	-	349.3	0.2 - 1.4
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	0.1	-	-	-	0.1	3.3
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	23.2	35.3	1.9	-	60.4	2.7 - 5.1

เงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - ตำรองค่าสินไหมทดแทนและตำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ย จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนี้เป็นการแสดงผลกระทบที่มีต่อกำไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามสถานะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นคงที่แสดงได้ดังนี้

	ผลกระทบต่อ		
	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ			
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	1.0	-	(3.1)
	(1.0)	-	3.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนที่อาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ บริษัทมีการกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในกรอบของขีดจำกัดความเสี่ยงต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำ เช่น สัดส่วนการลงทุน การกระจุกตัว และอัตราการคำนวณมูลค่าความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อดูผลกระทบต่อเงินลงทุนและสถานะกองทุนของบริษัทในภาพรวม

32.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ บริษัทมีการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงตามสัดส่วนที่ได้มีการกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ส่วนกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนที่สูงจะมีการประสานงานภายในและแจ้งให้ฝ่ายลงทุนทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถแปลงการลงทุนเป็นเงินสดได้เพียงพอและทันต่อการชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามสัดส่วนสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	>1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	857.7	-	-	-	-	857.7
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	53.6	-	-	-	53.6
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,923.3	3,022.5	5,425.9	2,808.7	102.5	15,282.9
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	33.9	68.1	60.0	-	162.0
หน่วย : ล้านบาท						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	>1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	540.4	-	-	-	-	540.4
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	45.1	-	-	-	45.1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	5,330.6	2,407.4	4,795.6	2,010.2	110.9	14,654.7
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.1	-	-	-	0.1
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	25.0	37.1	2.0	-	64.1

สำหรับเบี่ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที่หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทนและสำรองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี

32.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นมูลค่าสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัท มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิ ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
มูลค่าสุทธิ				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	4,938.1	-	4,938.1
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	3,929.0	-	3,929.0
ตราสารทุน	2,145.5	-	102.5	2,248.0
หน่วยลงทุน	1,586.9	189.9	-	1,776.8
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1.0	-	-	1.0
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	857.7	-	-	857.7
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	2,449.1	-	-	2,449.1
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	53.6	-	-	53.6
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	379.6	-	-	379.6
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	1,775.1	-	1,775.1
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	399.8	-	399.8
เงินฝากสถาบันการเงิน	194.9	-	-	194.9
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิ				
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	3,779.4	-	-	3,779.4
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	138.1	138.1

	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
มูลค่าสุทธิ				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ				
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	2,611.7	-	2,611.7
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	3,582.1	-	3,582.1
ตราสารทุน	1,985.0	-	110.9	2,095.9
หน่วยลงทุน	2,027.1	1,318.5	-	3,345.6

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
มูลค่ายุติธรรม				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	540.4	-	-	540.4
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	2,651.8	-	-	2,651.8
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	45.1	-	-	45.1
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	506.2	-	-	506.2
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	2,271.3	-	2,271.3
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	411.8	-	411.8
เงินฝากสถาบันการเงิน	350.5	-	-	350.5
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับ	-	-	0.1	0.1
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
เจ้าหนีบริษัทย่อยประกันภัยต่อ	4,238.4	-	-	4,238.4
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	60.4	60.4

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน โดยบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้น เบี้ยประกันภัยค้ำรับ รายได้จากการลงทุนค้ำรับ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนีบริษัทย่อยประกันภัยต่อ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน) คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในหน่วยลงทุนรวมแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น วิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- ง) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดของเงินให้กู้ยืมที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขคล้ายคลึงกัน

- จ) หนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงอัตราตลาด

การกระทบยอดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	110.9
ซื้อระหว่างปี	-
ขายระหว่างปี	-
ขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8.4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	<u>102.5</u>

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการรักษาสมดุลของ โครงสร้างทางการเงินและดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 จำนวน 5.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 295.00 ล้านบาท

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567